

สุขสันต์วันพระเจ้า พี่น้องที่รักทุกท่าน พระวาจาในวันนี้ท้าทายเราให้คิดแตกต่างจากวิธีคิดโดยทั่วไป และดำเนินชีวิตแตกต่างจากวิถีทางที่คนมักกระทำ สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความแตกต่าง แต่อยู่ที่คุณภาพของความแตกต่างนั้น แบบอย่างของวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง คือ พระเยซูเจ้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมล้ำลึกปีสกาเมื่อพระองค์ตรัสถึงพระมหาทรมาณและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และเมื่อตรัสสอนว่าอำนาจคือการรับใช้ การฉลองพระธรรมล้ำลึกปีสกาในวันนี้จึงเป็นการนำเรากลับเข้าไปในประสบการณ์ชีวิตของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นการท้าทายการตอบสนองของเราว่าจะสอดคล้องกับชีวิตและวิธีคิดของพระเยซูเจ้าด้วยหรือไม่

**พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า** บุตรแห่งมนุษย์ได้รับชัยชนะด้วยพระชนมชีพ ซึ่งมีการเผยแสดงไว้ก่อนในพระคัมภีร์ว่า จะทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม การก็นำความรอดนี้ได้สมบูรณ์ในแบบอย่างการรับใช้พระประสงค์พระบิดาของพระคริสตเจ้า ด้วยใจถ่อมตนนี้

**พระเยซูเจ้าทรงยอมรับความตายเป็นวิถีการดำเนินชีวิต** ในวิธีคิดและการกระทำภารกิจของพระเยซูเจ้า ไม่ได้มีสิ่งใดเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า แม้แต่น้อย อีกทั้งยังสอนบรรดาอัครสาวกถึงสิ่งที่จะต้องเกิดกับพระองค์ ซึ่งในแผนการแห่งการไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้น พระองค์จะต้องรับทรมาณ สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม

**วิถีทางของพระเยซูเจ้าท้าทายมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลง** การดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้าก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง สำหรับผู้ที่เชื่อ วิถีชีวิตของพระองค์คือหนทางของความรอด และการตอบสนองจะเป็นไปในรูปของความเชื่อและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้อง แต่สำหรับผู้ไม่เชื่อ วิถีชีวิตของพระองค์กลับเป็นเรื่องที่สร้างความรำคาญใจ เป็นการขัดขวางวิถีการดำเนินชีวิต เป็นการตำหนิว่า กระทำการผิดต่อพระบัญญัติ จนกระทั่ง การตอบสนอง คือ การกระทำเพื่อทำลาย และในความคิดของคนเหล่านี้ การทำลายพระเยซูเจ้านอกจากจะเป็นการขัดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวความคิดและจิตใจของตนเองแล้ว ยังเป็นการท้าทายว่า แล้วพระองค์เป็นคนชอบธรรมจริงหรือไม่ วิถีทางของพระเยซูเจ้าจึงเป็นการท้าทายมนุษย์ให้ตอบสนองต่อหน้าพระองค์ มนุษย์จะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะ

ดำเนินชีวิตเหมือนกับพระองค์ **“ต้อนรับเด็กน้อยในนามของเรา”** หรือจะดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากพระองค์

**อาณาจักรพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของผู้มีใจถ่อมตน** ด้วยเหตุนี้ ยากอบจึงสอนผู้มีความเชื่อให้ดำเนินชีวิตสมกับผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรที่ไม่มีความอิจฉาริษยา การแก่งแย่งชิงดีกัน อาณาจักรที่มีการควบคุมความอยากและความต้องการ โดยที่เมื่อสามารถกระทำดังนี้ได้ ความวุ่นวายก็ไม่เกิด ความชั่วร้ายก็ไม่มี แต่จะมีสันติ ความเมตตา และ **“ผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นก็หวานในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรม”** เมื่อไม่มีความอยาก ก็ไม่มีสงครามและการทะเลาะวิวาท ไม่มีการฆ่ากัน ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกัน คำสอนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินเลยจากความคาดหวังของผู้มีความเชื่อ เพราะพระเยซูเจ้าเองสอนให้ศิษย์ของพระองค์ดำเนินชีวิตของความเชื่อและความถ่อมตนเหมือนกับเด็ก และพระองค์เองทรงมอบแบบอย่างให้เกี่ยวกับความเชื่อและความถ่อมตนนี้ เมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงขัดพระประสงค์ของพระบิดาที่จะให้พระองค์ มาไถ่กู้มนุษยด้วยวิถีทางของกางเขน อาณาจักรของพระเจ้าและประชากรใหม่คือเราเอง จึงดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีทางของความถ่อมตน เพราะมีความตระหนักดีว่า หนทางนี้นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้อย่างแท้จริง คือการเป็นของพระเจ้าตลอดไป

ดังนั้น คำสอนที่พระเยซูสอนนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่บรรดาอัครสาวกคิดและปฏิบัติ สำหรับพวกเขาที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้า คือ พระผู้ไถ่กู้ของมนุษย์ สิ่งที่พวกเขาคิดและกระทำ คือ **“ใครจะเป็นใหญ่ที่สุด”** สำหรับพระองค์สิ่งที่ทรงคิดและกระทำคือ **“การเป็นคนสุดท้าย การเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”** แม้ว่าพระเยซูเจ้า คือ การเผยแสดงถึงความรอดพ้นอย่างสมบูรณ์ที่สุด และพระองค์เอง คือ องค์ความรอดพ้น พระองค์ทรงน้อมรับวิธีการที่จะนำความรอดพ้นโดยผ่านทาง การปฏิบัติตามการยอมรับพระประสงค์ของพระบิดาในชีวิต **“บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบ...”** (มก 9:31) พระองค์ได้ทรงยอมรับความตายอย่างสุภาพ ด้วยพระทัยแบบเด็กในความถ่อมตน นอบน้อมเชื่อฟังอย่างถึงที่สุด เพื่อพระอาณาจักรพระเจ้าและความรอดพ้นของมนุษย์ นี่คือ สิ่งที่เราคริสตชนทุกคนจะต้องเรียนรู้ และดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจ ขอพระพรพรทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลายเทอญ

คุณพ่อสมศักดิ์ ผู้ตำราญ